

**KHAI MẠC TRONG THỂ KỶ HỌP THỨ BẢY...**

(Tiếp theo trang 1)

quyền con người, quyền công dân, củng cố quốc phòng, an ninh, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Thứ hai, Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận các báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017. Đồng thời,

xem xét, quyết định việc phân bổ, sử dụng nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

Quốc hội sẽ tiến hành giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý đất đai tại các đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018; xem xét các báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ bảy và kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ sáu; tiến hành chất vấn và trả lời chất

vấn của đại biểu Quốc hội; xem xét, thông qua các nghị quyết về một số vấn đề quan trọng khác...

Ngay sau phát biểu khai mạc kỳ họp của Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội đã nghe báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019; báo cáo thẩm tra báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa XIV; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa XIV.

Căn cứ kế hoạch hoạt động năm 2019 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, có nhiều hoạt động chuẩn bị cho kỳ họp như tổ chức các cuộc hội thảo lấy ý kiến tham gia của các sở, ngành, địa phương trong tỉnh vào các dự án luật trình Quốc hội; tổ chức các cuộc giám sát, khảo

sát chuyên đề như: giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý đất đai tại các đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018; việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 - 2018; việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 - 2018; tổ chức tiếp xúc với cử tri của 8 huyện, thành phố trong tỉnh để nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, kịp thời đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các ban, bộ, ngành trung ương.

**NÂNG CAO NĂNG LỰC...**

(Tiếp theo trang 1)

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội là lĩnh vực liên quan đến nhiều chế độ, chính sách và chính sách luôn có sự thay đổi, vì vậy việc nắm chắc các văn bản, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đối với từng lĩnh vực sẽ hạn chế những thiếu sót trong quá trình giải quyết công việc; đồng thời, yêu cầu cán bộ làm công tác lao động - thương binh và xã hội từ tỉnh đến cơ sở, nhất là cán bộ tại các xã, phường, thị trấn phải luôn tìm tòi, nghiên cứu kỹ văn bản, nâng cao trình độ, kiến thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo kế hoạch, trong tháng 5, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục tổ chức tập huấn cho cán bộ lao động - thương binh và xã hội các huyện Thái Thụy, Đông Hưng, Hưng Hà, Quỳnh Phụ và thành phố Thái Bình.

**LÚA CHÍN TỚI ĐẦU THU HOẠCH TỚI ĐÓ...**

(Tiếp theo trang 1)

đánh giá cao sự chủ động trong công tác chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và nỗ lực của bà con nông dân từ cơ cấu giống đến công tác phòng, trừ sâu bệnh. Năm nay, dù tình hình sâu bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt là bệnh đạo ôn, tuy nhiên, dự kiến lúa cho năng suất khá. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, đồng chí Phó Bí

thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương chỉ đạo nông dân lúa chín tới đầu thu hoạch trung vào 2 - 3 giờ sáng để chuẩn bị cho sản xuất vụ mùa. Trong đó, cơ cấu giống cần tập trung vào 2 - 3 giống lúa chủ lực, có hiệu quả kinh tế cao, đầu ra ổn định để xây dựng cánh đồng "5 cùng" (cùng làm đất, cùng giống, cùng gieo

trồng, cùng chăm sóc, cùng thu hoạch), tạo thuận lợi cho chỉ đạo, sản xuất, phòng, trừ sâu bệnh, hướng tới sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Quan tâm đẩy mạnh cơ giới hóa vào các khâu sản xuất, đặc biệt là khâu gieo cấy, phun thuốc trừ sâu nhằm giảm dần, tiến tới xóa bỏ tình trạng gieo sa, gieo vãi, hạn chế cần tay trung vào 2 - 3 giống lúa chủ lực, có hiệu quả kinh tế cao, đầu ra ổn định để xây dựng cánh đồng "5 cùng" (cùng làm đất, cùng giống, cùng gieo

an toàn. Biểu dương tinh chủ động, hiệu quả trong hoạt động dịch vụ của HTX DVNN xã Độc Lập, đặc biệt là dịch vụ phun thuốc trừ sâu, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn thời gian tới HTX tiếp tục đổi mới phương thức kinh doanh, vươn dài các khâu dịch vụ, xây dựng vùng sản xuất tập trung với 1 - 2 giống lúa chủ lực để mở rộng hơn nữa liên kết sản xuất, xứng đáng với vai trò "bà đỡ" của kinh tế hộ.

Tối thăm, đồng viên hộ

anh Nguyễn Văn Kiên, xã Tân Phong (Vũ Thư), một điển hình trong thực hiện tích tụ ruộng đất, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành Nông nghiệp cùng các đơn vị trực thuộc: Trung tâm Khuyến nông, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phối hợp với huyện Vũ Thư tạo mọi điều kiện thuận lợi, định hướng sản xuất đồng thời có cơ chế hỗ trợ để các cá nhân thực hiện tích tụ ruộng đất yên tâm đầu tư sản xuất, làm giàu từ đồng ruộng.

**Tiêu thụ điện tăng cao kỷ lục những ngày nắng nóng**

Trong một số ngày của tháng 4 cũng như những ngày tháng 5/2019, mặc dù thời tiết nắng nóng đã và đang diễn ra diện rộng ở miền Bắc và miền Trung nhưng tình hình dự báo còn gay gắt hơn dẫn đến tiêu thụ điện tăng cao kỷ lục.

bốn tháng đầu năm, lượng điện tiêu thụ đạt 74,35 tỷ kW giờ, tăng trưởng 11% so năm 2018. Mỗi vào đầu hè, nhu cầu dùng điện đã tăng đột biến trong khi công tác vận hành nguồn điện vẫn rất căng thẳng. Đối với thủy điện, chỉ có các hồ tại khu vực miền Bắc có lượng nước về tương đối khá, tương đương trung bình nhiều năm. Phần lớn các hồ ở miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam tình hình thủy văn không thuận lợi, lưu lượng nước về thấp.

tiếp tục tăng trưởng cao. Công suất cực đại dự kiến ở mức 37.000 - 39.000MW, tăng 11 - 14% so với cùng kỳ năm 2018.

**Đã vượt "đỉnh" năm 2018**

Ông Vũ Xuân Khu, Phó Giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) cho biết, 5 tháng đầu năm chưa phải là thời kỳ cao điểm nắng nóng nhưng hệ thống điện đã ghi nhận lượng điện tiêu thụ tăng cao chưa từng thấy. Đơn cử, ngày 24/4 là ngày nóng nhất tháng 4, công suất đầu nguồn cực đại (Pmax) toàn hệ thống là 35.703MW, tăng 16,2% so cùng kỳ năm trước và vượt qua Pmax trong đợt nắng nóng cực đoạn nhất năm 2018 (35.118MW - ngày 3/7/2018). Và diễn hình tới ngày 17/5 thì mức tiêu thụ điện toàn hệ thống lại đạt đỉnh mới cao hơn, với công suất đỉnh đầu nguồn toàn hệ thống lên tới 35.913MW.

Bên cạnh số liệu về công suất, lượng điện năng tiêu thụ đầu nguồn toàn hệ thống điện quốc gia trong ngày 17/5 lên đến 755 triệu kW giờ và số liệu này cũng đã phá kỷ lục, vượt qua mức đỉnh của năm 2018 là 725 triệu kW giờ vào ngày 3/7/2018. Theo số liệu thống kê

**Nỗ lực đáp ứng nhu cầu sử dụng điện**

Trong điều kiện vận hành hệ thống điện hết sức căng thẳng, khó khăn, ông Ngô Sơn Hải, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, EVN đã xây dựng các giải pháp cả trong ngắn hạn và dài hạn để đáp ứng đủ điện cho đất nước.

Trong hơn 4 tháng qua, mặc dù có nhiều bất lợi do các yếu tố khách quan, EVN vẫn nỗ lực điều hành hệ thống điện, cung ứng điện đầy đủ cho nền kinh tế và sinh hoạt của nhân dân. Đồng thời, EVN đã và đang hỗ trợ tối đa để dẫn 100 dự án điện mặt trời đóng điện và vào vận hành chính thức.

Trong mùa khô và các tháng còn lại của năm 2019, EVN gặp khó khăn rất lớn do lượng nước về các hồ thủy điện thấp hơn trung bình nhiều năm, nhiều hồ ở khu vực miền Nam đã gần về mực nước chết. Bên cạnh đó, nguồn khí sau nhiều năm khai thác đã sa suy giảm. Nguồn than trong nước hiện nay cũng không thể bảo đảm đủ cho sản xuất điện và đã phải nhập khẩu than.

ngành điện cần sự chia sẻ, phối hợp từ phía các khách hàng để tham gia thực hiện điều chỉnh phụ tải, góp phần san tải hệ thống điện trong giờ cao điểm - ông Ngô Sơn Hải nhấn mạnh.

Hiện nay, đã có khoảng 2.000 khách hàng lớn ký kết tự nguyện tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải (DR) cùng EVN. Các điện lực vẫn đang tiếp tục vận động, làm việc với các khách hàng lớn, song song với việc tuyên truyền tiết kiệm điện tới từng hộ gia đình.

Bên cạnh đó, việc phát triển điện mặt trời áp mái được coi là giải pháp hiệu quả để bổ sung nguồn điện sử dụng tại chỗ, giảm áp lực đầu tư nguồn và lưới điện mới, giảm tổn thất truyền tải. Chính phủ đã có cơ chế giá để khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái. EVN cam kết hỗ trợ tối đa mọi yêu cầu của người dân, doanh nghiệp như đơn giản hóa các thủ tục đầu nối, cung cấp công tơ hai chiều, thanh toán điện kịp thời cho các hộ lắp đặt.

(theo nhandan.com.vn)



Trước tình hình này, EVN sẽ huy động linh hoạt thủy điện theo lưu lượng nước về và nhu cầu phụ tải, bảo đảm khả dụng đến cuối mùa khô. Các nhà máy nhiệt điện than và tuabin khí khu vực miền Nam sẽ được huy động tối đa công suất. EVN cũng đã chủ động phối hợp PVN, Vinacomin để triển khai những giải pháp bảo đảm nhiên liệu cho phát điện. Bên cạnh đó, EVN giám sát liên tục đường dây truyền tải siêu cao áp để tăng cường truyền tải điện từ Bắc vào Nam. Đối với lưới điện hạ áp và phân phối, các công ty điện lực cũng hoàn thành mọi công tác trên lưới từ trước tháng 3, bảo đảm vận hành ổn định trong mùa nắng nóng.

**Sự chia sẻ từ khách hàng là rất cần thiết**

Trong bối cảnh khó khăn về nguồn cung, chúng ta cũng cần tập trung quản lý từ phía cầu để sử dụng điện hợp lý, tăng cường tuyên truyền, khuyến khích khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Bên cạnh đó,

**TĂNG CƯỜNG CHĂM SÓC...**

(Tiếp theo trang 1)

Chi cục Thủy sản khuyến cáo các hộ nuôi tôm chú trọng có biện pháp phòng bệnh cho tôm, đồng thời áp dụng các biện pháp kỹ thuật chống nóng cho tôm như: cho tôm ăn khi trời mát (sáng sớm, chiều tối) với lượng thức ăn bằng 70 - 80% lượng thức ăn ngày thường; duy trì độ sâu của ao trên 1,5m, dùng chế phẩm sinh học tể xuống ao để tạo hệ vi khuẩn có lợi, át chế vi khuẩn có hại, giảm sự phát triển của tảo, ổn định pH và độ kiềm trong nước; dùng màn lưới đen chống nắng căng phía trên mặt ao để hạn chế bức xạ của ánh sáng mặt trời; tăng cường sục khí trong ao; bổ sung nước mát (ở tầng đáy) của ao lắng vào ao nuôi để duy trì độ sâu và giảm nhiệt độ trong ao... Khi nước ao đục, tảo tàn, đáy ao có khí độc, tôm vàng mang, ăn yếu cần sử dụng một trong các loại chế phẩm vi sinh như TA-PONDPRO + TA-GOLD, POND KING RAW, BESTOT No3, BZT-BIO... theo hướng dẫn của nhà sản xuất để ổn định môi trường ao nuôi.

**Không thả nuôi ngao ở vùng có thời gian phơi bãi trên 7 giờ/ngày**

Toàn tỉnh hiện có 3.100ha vùng nước mặn được người dân nuôi thả ngao quanh năm. Để bảo đảm ngao thả nuôi phát triển tốt, cơ quan chuyên môn khuyến cáo hộ nuôi không thả giống khi thời tiết, môi trường không thuận lợi, không thả nuôi ở những vùng có thời gian phơi bãi trên 7 giờ/ngày. Vào mùa hè, nhất là những ngày nắng nóng, khi thủy triều xuống, người dân cần tiến hành vệ sinh mặt bãi, vẩy lưới, san lấp vùng đọng nước trên mặt bãi để tránh nhiệt độ tăng cao cục bộ gây chết ngao nuôi; đồng thời san thưa mật độ ngao dồn vào chân vây phía cuối hướng dòng chảy. Khi ngao đạt kích cỡ thương phẩm cần tiến hành thu hoạch ngay; đối với ngao chưa đạt kích cỡ thì hoạch phải chủ động san thưa mật độ (cỡ 1.000 - 3.000 con/kg bảo đảm mật độ nuôi 400 - 600 con/m<sup>2</sup>, cỡ 500 - 1.000 con/kg mật độ nuôi 180 - 350 con/m<sup>2</sup>). Khi có hiện tượng ngao chết phải thông báo ngay cho cơ quan chức năng biết, đồng thời thu gom, xử lý kịp thời nhằm tránh lây lan sang các cá thể còn sống.

**THÁI THUY 100% trường mầm non được kiểm tra an toàn thực phẩm**

Năm học 2018 - 2019, 100% trường mầm non trên địa bàn huyện Thái Thụy tổ chức cho học sinh ăn bán trú tại lớp. Ngành Y tế huyện Thái Thụy đã tích cực phối hợp với các địa phương, các trường mầm non kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, trong đó Trung tâm Y tế huyện đã thành lập đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra tại 40 trường, bằng 83,3%; trạm y tế kiểm tra tại 8 trường, bằng 16,7%.

Kết quả kiểm tra cho thấy các trường học trên địa bàn huyện đều thực hiện nghiêm túc việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn trong nhà trường. 100% nhân viên phục vụ bếp ăn tập thể nhà trường đều được tập huấn và khám sức khỏe định kỳ hàng năm theo đúng quy định. Chế độ vệ sinh nhà ăn, nhà bếp, dụng cụ, đồ dùng được thực hiện tốt, nguồn gốc thực phẩm đều bảo đảm rõ ràng. Trong năm học không có vụ ngộ độc nào xảy ra tại các bếp ăn tập thể trường mầm non trên địa bàn huyện Thái Thụy.

**THÁI THUY**

**Nỗ lực bảo đảm trật tự an toàn giao thông**

Từ đầu năm tới nay, Ban An toàn giao thông (ATGT) huyện Thái Thụy đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn. Trong đó, thực hiện quyết liệt việc giải tỏa, chống tái lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang ATGT đường bộ.

Thái Thụy là huyện có địa bàn rộng và nhiều tuyến quốc lộ như 39, 37, 37B, tỉnh lộ 456, 461 chạy qua. Đọc các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ chạy qua huyện có các khu dân cư, cụm công nghiệp, cơ quan, trường học... có mật độ người và phương tiện tham gia giao thông rất đông dẫn đến tình hình trật tự ATGT trên địa bàn còn nhiều diễn biến phức tạp. Từ đầu năm tới nay, trên địa bàn huyện đã xảy ra 9 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm 9 người chết, 2 người bị thương. Nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn là do người điều khiển phương tiện tham gia giao thông sử dụng rượu, bia, đi không đúng phần đường, làn đường, vượt ẩu, không đội mũ bảo hiểm khi



Lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Thái Thụy kiểm tra phương tiện tham gia giao thông.

ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, chạy quá tốc độ, lạng lách, đánh võng...

Trước diễn biến phức tạp về tình hình trật tự ATGT, Ban ATGT huyện và các xã, thị trấn đã triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân trên địa bàn

lòng, lề đường trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ.

Theo ông Trần Tuấn Kiệt, Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện: Từ đầu tháng 4 đến nay, các xã, thị trấn đã tổ chức ra quân, xử lý 356 trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, trong đó 292 trường hợp các hộ tự tháo dỡ, những trường hợp còn lại các ngành chức năng của các xã, thị trấn tháo dỡ; cắt tỉa và chặt cây che khuất tầm nhìn 263 cây. Bên cạnh đó, các địa phương còn lắp biển bản ký cam kết với 7.652 hộ dân không vi phạm, tái vi phạm hành lang ATGT, dựng rạp cưới ra lòng, lề đường.

Cùng với việc giải tỏa hành lang ATGT, Ban ATGT huyện còn chỉ đạo Công an huyện huy động tối đa lực lượng, trang thiết bị, tăng cường tuần tra, kiểm soát, mở các đợt cao điểm tập trung xử lý xe mô tô, ô tô chở khách, chở hàng hóa quá tải trọng, không đi đúng phần đường, sử dụng rượu, bia quá nồng độ khi lái xe, chở quá số

người quy định, điều khiển xe lang lách, đánh võng, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm... Thượng ủy Đinh Thanh Tiến, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - trật tự - cơ động, Công an huyện cho biết: Từ đầu năm tới nay, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện đã tổ chức nhiều đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát theo chuyên đề trên các tuyến giao thông trọng điểm, địa bàn phức tạp về tai nạn giao thông như tuyến đường tỉnh 456, các quốc lộ 39, 37, 37B và đường huyện 91. Kết quả, trong 4 tháng đầu năm 2019, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện đã phát hiện, xử lý 918 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, phạt tiền gần 455 triệu đồng, tạm giữ 171 xe mô tô, 20 xe ô tô, 4 xe tự chế, 180 xe đạp điện.

Để bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn, thời gian tới, Ban ATGT huyện Thái Thụy tiếp tục chỉ đạo các xã, ngành trong huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT đến nhân dân. Đồng thời, tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng của tỉnh tiến hành kiểm tra các bến đò ngang sông, báo đảm ATGT đường thủy nội địa khi mùa mưa, bão đang đến gần.

**TRẦN TUẤN**

**153 trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm**

Trong tháng 4/2019, toàn tỉnh ghi nhận 153 trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm. Trong đó có 106 trường hợp mắc hội chứng cúm, 40 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, 3 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 4 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng. Các trường hợp mắc bệnh được khám, điều trị kịp thời. Đồng thời, có phương án phòng, chống lây lan ra diện rộng.

Không chủ quan với dịch bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là bệnh cúm và bệnh sởi, Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và các đơn vị y tế tăng cường các hoạt động phòng, chống dịch bệnh như truyền thông nâng cao nhận thức của người dân về dịch bệnh truyền nhiễm; phân công cán bộ sát sao theo dõi, nắm tình hình dịch bệnh trên địa bàn; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và giám sát dịch bệnh truyền nhiễm theo quy định của Bộ Y tế; tăng cường giám sát, phát hiện sớm các ổ dịch, kịp thời khoanh vùng xử lý, không để dịch bệnh bùng phát.

**Bắt giữ, xử lý 6 vụ buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy**

Để trấn áp, kiểm soát hoạt động của tội phạm ma túy trên khu vực biên giới biển của tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tăng cường mở các đợt cao điểm tuần công trấn áp tội phạm ma túy, ngăn chặn các hoạt động vận chuyển, buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, chất gây nghiện. Từ đầu năm 2019 đến nay, các cơ quan, đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh đã bắt giữ, xử lý 6 vụ với 9 đối tượng, thu giữ gần 6.3915 gam heroín, 0,1793 gam Methamphetamine, 1.300.000 đồng cùng nhiều tang vật khác. Bộ đội Biên phòng tỉnh đã lập hồ sơ, khởi tố 6 vụ với 7 đối tượng về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; đồng thời, ra quyết định xử lý vi phạm hành chính 2 đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

**TẮT ĐẠT**